

LẦN ĐẦU TIÊN PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG U MÀNG TIM QUA NỘI SOI

Sau hàng chục năm đầu tư công nghệ, tiếp cận phương pháp mổ bằng nội soi, lần đầu tiên ở Việt Nam, các bác sỹ Bệnh viện K (Hà Nội) đã tạo được thành tích đột phá khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt u màng tim bằng công nghệ này.

30 phút cắt khối u khỏi màng tim

Ngày 15/10/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS-TS Phạm Duy Hiển - Phó Giám đốc Bệnh viện K, các bác sỹ: Phạm Văn Bình, Phan Lê Thắng, Nguyễn Đức Lợi đã cắt một khối u khỏi màng tim của bệnh nhân Nguyễn Xuân Bằng, 67 tuổi. Ca phẫu thuật này chỉ kéo dài 30 phút, song ca phẫu thuật khó trong lồng ngực này đã được chuẩn bị, lường trước các khả năng có thể xảy ra khá kỹ lưỡng.

Theo PGS-TS Phạm Duy Hiển, những yếu tố thuận lợi để thực hiện ca phẫu thuật này cũng có nhiều, cụ thể như: thiết bị, công nghệ hiện đại đã được trang bị thêm thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị ung thư bằng mổ nội soi của Bộ Y tế; Bệnh viện K vừa được tiếp nhận thêm bác sỹ tu nghiệp chuyên sâu mổ nội soi tại Pháp có kỹ năng phẫu thuật đạt đến trình độ cao, đã từng mổ nội soi ổ bụng rất nhiều...

Tuy nhiên, vì đây là ca phẫu thuật u màng tim bằng nội soi lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam; khu vực can thiệp lại nằm trên màng tim và khối u luôn vận động theo nhịp tim, không nằm cố định như nhiều bộ phận khác..., do đó kíp mổ vẫn phải thực hiện các phương án dự phòng, sẵn sàng mổ mở nếu quá trình phẫu thuật có sự cố.

"Rất đáng mừng là kết quả cuộc phẫu thuật đã nằm ngoài mong đợi. Các bác sỹ từng phẫu thuật khối u giỏi bằng phương pháp mổ mở ở Bệnh viện K được chứng kiến kỹ năng phẫu thuật bằng nội soi tinh vi, rất đáng tin cậy..." - PGS-TS Hiển nói.

Hai ngày sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật, Thạc sỹ Phạm Văn Bình cho hay, anh cũng đã trải qua nhiều trước ca mổ này, vì nếu thiếu cẩn trọng một chút thôi thì có thể gây tổn thương đến thần kinh tim, cơ tim, mạch vành. Các tổn thương này nếu xảy ra thì nguy cơ tử vong của bệnh nhân sẽ rất cao.

Tuy nhiên, anh cũng tự tin vào những kỹ năng, kiến thức rất mới về nội soi đã được học bài bản tại Paris (Pháp) trong ba năm vừa qua. Thạc sỹ Bình, Thắng, Lợi và nhiều bác sỹ khác ở Bệnh viện K hiện khá tự tin vào kỹ năng phẫu thuật nội soi của mình và sẵn sàng thực hiện các ca phẫu thuật lồng ngực phức tạp bằng nội soi.

Bệnh nhân sau mổ vui mừng bên Thạc sỹ Phạm Văn Bình, Phan Lê Thắng (Ảnh: L.V.Thành)

Sau những ca mổ nội soi cắt u màng tim, dao mổ của các bác sỹ được ví von : có “cảm giác” không khác là mấy so với bàn tay người.

Hy vọng thoát khỏi đau đớn

Ngày 17/10, chúng tôi đến thăm bệnh nhân đầu tiên được mổ u màng tim bằng nội soi. Sau một ngày mổ nội soi, ông Nguyễn Xuân Bằng (quê Nam Định) đã ngồi, đi lại bình thường, nói chuyện rôm rả với bác sỹ.

Ông Bằng cho biết, quá trình bị u màng tim của ông không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài khó thở. Ông đã đi khám từ tuyến huyện, qua tuyến tỉnh rồi đến Bệnh viện K và may mắn được “mổ không đau” như thế này.

Dù được các bác sỹ thông báo rằng, ông sẽ là bệnh nhân đầu tiên mổ nội soi cắt u màng tim, song ông không sợ, ngoài chút cân nhắc về kinh tế vì gia đình ông khá nghèo. Mổ nội soi đã giúp ông thoát khỏi cơn đau đớn, vì nếu phải mổ mở, vết mổ dài 25 cm bên lồng ngực sẽ làm ông khó thở dễ bị viêm phổi, nguy cơ tử vong rất cao.

Thạc sỹ Bình khẳng định: Thành công của ca phẫu thuật này không kém bất cứ ca phẫu thuật khó tương tự nào được thực hiện tại Paris (Pháp), đặc biệt là về thời gian phẫu thuật ngắn, mức độ phục hồi sức khỏe của bệnh nhân nhanh, không gây biến chứng...

Đến nay Bệnh viện K mới chỉ trải qua một nửa thời gian thực hiện dự án: “Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị ung thư bằng nội soi”. Theo PGS-TS Phạm Duy Hiển, dự án đã mang lại kết quả đáng kể, mà ca mổ nội soi cắt u màng tim này là một minh chứng.

Với tiến bộ không ngừng của y học, sự hỗ trợ của dự án..., bệnh nhân ung thư cả nước mắc bệnh ở giai đoạn phù hợp hoàn toàn có quyền được hưởng thành quả mổ ít đau đớn và giảm được các nguy cơ xấu khi mổ ung thư. Như thế, các bệnh nhân mắc bệnh này cũng sẽ được sống lâu hơn.

Quyền Thành